
 
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 

 
Cofnodion Cyfarfod Chwefror 2023 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 

gynhaliwyd yn Neuadd Bentref Porthyrhyd ar 08/02/2023 am 19.00. 
 
200/2022-2023 Presennol. 
Cynghorwyr: R Jones (Cadeirydd), K Waters, J Williams O.B.E, S Herridge, R Owen, 
Cynghorydd Sir H Jones, R Newell, R McFarlane. 
 
 Y Cyng Sir A Davies. 
 
Clerc. 
 
201/2022-2023 I dderbyn ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: M Rees, T Evans. 
 
202/2022-2023 Derbyn datganiadau o ddiddordeb. 
Dim. 
 
203/2022-2023 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 
204/2022-2023 Materion Plismona a Diogelwch Ffyrdd. 
Adroddodd y Clerc bod yr e-bost isod wedi ei dderbyn oddi wrth GanBwyll ar 
08/02/2023 a’i anfon ymlaen at holl aelodau’r cyngor – 
“Gallaf gadarnhau bod gennym ni leoliad gorfodi ger y Clwb Criced ar hyn o bryd. 
Gorfodwyd y lleoliad hwn ar 14 achlysur yn ystod 2022 gyda 75 o gerbydau wedi’u 
cofnodi’n teithio dros y trothwy cyflymder”. 
Trafodwyd yr e-bost gan aelodau'r cyngor a chan nad oedd clwb criced yn y 
gymuned fe'i hystyriwyd yn anghywir. Gofynnodd aelodau'r Cyngor i'r Clerc ymateb 
i'r e-bost yn nodi'r lleoliadau cywir ar gyfer plismona. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu 
â GanBwyll. 
 
205/2022-2023 Materion y Cyngor Sir - Cynghorydd Sir A Davies. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies y derbyniwyd llythyr ar 11/01/2023 oddi wrth 
Bute Energy/Green Gen yn hysbysu trigolion lleol o brosiect arfaethedig Green Gen 
Tywi Wysg. Heb rwydwaith trydan addas, mae ynni glân, gwyrdd yn sownd yn ein 
hardaloedd gwyntog yng Nghymru. Mae angen inni fynd ag ef i'n cartrefi, ysbytai, 
ysgolion, busnesau a chymunedau. Yn ddiweddarach yn 2023, byddant yn lansio 
Green Gen Towy Usk. Llinell ddosbarthu trydan uwchben 132kV newydd yw hon 
sy’n cysylltu Parc Ynni arfaethedig Nant Mithil – a fydd yn cynhyrchu tua 237MW o 
ynni glân, gwyrdd yng Nghoedwig Maesyfed, â’r Grid Cenedlaethol mewn man ger 
Caerfyrddin. Bydd y rhwydwaith newydd hwn nid yn unig yn cludo ynni gwyrdd ledled 
Cymru, mae ganddo hefyd y potensial i helpu pobl a chymunedau i ddatgloi 
technolegau a allai helpu ffermwyr, ysgolion a galluogi busnesau i fod ar flaen y gad 
o ran technoleg tra'n cael eu lleoli mewn ardal wledig. 
O fewn ychydig ddyddiau, roedd contractau/trwyddedau wedi'u dosbarthu drwy'r post 
a'r wythnos ganlynol roedd aelodau staff o Bute Energy a Bruton Knowles yn ymweld 
â pherchnogion cartrefi i lofnodi'r dogfennau. Ar 15/01/2023 mynychodd dros 70 o 



bobl gyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Bentref Llanarthne lle darganfuwyd bod nifer o 
geisiadau am drwyddedau wedi dod i law. O’r cyfarfod, ffurfiwyd is-bwyllgor o 10 o 
unigolion medrus iawn i ymdrin â’r mater. 
Mae hwn yn brosiect gwerth £3biliwn gydag arian yn dod o Copenhagen. Bydd sawl 
fferm wynt arall yn bwydo i mewn i'r wythïen hon, megis Dwyrain Brechfa, fferm wynt 
yn ardal Llanfynydd a hefyd un arall ger Llanbedr Pont Steffan. Mae'r llinell bron yn 
70 milltir o hyd gan ddechrau yn Sir Faesyfed, trwy Lanymddyfri, Llandeilo, 
Llanarthne, Efail Fach, Mile End, Llangyndeyrn a gorffen yng Nghydweli. Rydym yn 
gweithio gyda'n ACau, ASau a Gweinidogion o fewn Llywodraeth Cymru i osod y 
ceblau o dan y ddaear yn hytrach na gosod beilonau 27m bob 250m ar hyd y 
dirwedd. Mae cyfarfod cyhoeddus wedi ei drefnu yn Llandeilo ar 15/02/2023 a 
Llanymddyfri ar 17/02/2023 i obeithio annog grwpiau eraill i ymuno â Llanarthne a 
dangos i Bute Energy/Green Gen fod y sir gyfan yn erbyn y peilonau. 
 
Mae'r ymgynghoriad 20mya ar agor ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin. 
Bydd yr ymgynghoriad ar y CDLl yn fyw ar 13/02/2023. 
Roedd cyfarfod ffosffad gyda’r Prif Weinidog wedi’i gynllunio ar gyfer 09/02/2023 ond 
mae hwn wedi’i aildrefnu ar gyfer 08/03/2023 yng Nghaerdydd. 
Mae cyfarfod y Cyngor ym mis Chwefror wedi’i ganslo, ond bydd y gwaith o bennu’r 
gyllideb yn cael ei gynnal ar 01/03/2023, ychydig ddyddiau cyn i ni gael setliad 
terfynol gan Lywodraeth Cymru. Os byddwn ni fel Cyngor yn ei adael yn hwyrach 
yna ni fyddwn yn gallu cwblhau ein dyletswydd statudol i gyflwyno cyllideb fantoledig 
cyn y dyddiad cau a hefyd anfon llythyrau Treth y Cyngor i drigolion. 
Atgoffodd y Cynghorydd Sir A Davies aelodau'r cyngor fod yr Hwb yng 
Nghaerfyrddin yn rhoi cyngor 'costau byw' i drigolion. 
Cynhelir y canolbwynt cynnes yn Neuadd Bentref Llanarthne bob dydd Mawrth. 
Mae nwyddau urddas mislif wedi'u sicrhau ac ar gael ar gyfer pob neuadd bentref. 
Mae'r calendr casglu sbwriel newydd ar y gweill, ac mae nodyn atgoffa ar gael trwy 
neges destun. 
Mae CFfI Capel-Arthne ynghyd â Neuadd Bentref Llanarthne yn trefnu Cawl a Chan 
am 19.30 ar 03/03/2023. Bydd yr holl arian a godir yn cael ei rannu rhwng y ddau 
sefydliad. 
Dywedodd y Cyng R Jones ei fod wedi gofyn am newid amser ar y neges destun 
atgoffa ond cafodd ei wrthod. Penderfynwyd bod y Cynghorydd Sir A Davies i 
ymchwilio. 
  
206/2022-2023 Adroddiad y Cadeirydd. 
Roedd y Cyng R Jones yn dymuno cydymdeimlo ar ran holl aelodau Cyngor 
Cymuned Llanddarog i'r Cynghorydd J Williams O.B.E ar ôl marwolaeth ei dad. 
 
207/2022-2023 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 11/01/2023. 
Penderfynwyd cadarnhau cofnodion 11/01/2023. Cynigwyd gan y Cyng S Herridge 
ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. 
 
208/2022-2023 Materion yn codi o'r cofnodion uchod. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r Cyngor fod yr holl faterion i'w datrys wedi eu 
gweithredu ac os derbyniwyd gohebiaeth, roedd copi o'r E-bost wedi ei anfon at bob 
aelod er gwybodaeth. 
 



209/2022-2023 I nodi gohebiaeth neu i restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r cyngor 
sydd i ddod. 
(Mae’r holl ohebiaeth berthnasol yn cael ei e-bostio at aelodau’r cyngor ar yr adeg y’i 
derbynnir a dim ond yn cael ei ddwyn gerbron y cyfarfod os oes angen neu os 
gwneir cais penodol gan yr aelodau neu’r Clerc). 
Adroddodd y Clerc y derbyniwyd e-bost oddi wrth y Cynghorydd Sir A Davies ar ran 
aelod cymunedol pryderus ar 27/01/2023. Gweler isod os gwelwch yn dda - 
“Rwy’n ysgrifennu i ofyn a ydych, neu a fyddwch yn fodlon, lobïo Cyngor Sir 
Caerfyrddin fel mater o frys i gyflwyno mesurau arafu traffig ym mhentref Porthyrhyd, 
ac yn enwedig ar y B4310 sy’n mynd tuag at fynedfa/allanfa’r A48. 
Mae llawer iawn o draffig ar y ffordd hon, a bydd hyn ond yn cynyddu gyda'r ymgyrch 
adeiladu tai bresennol gan y cyngor. Nid yn unig ceir, ond bysiau (ar gyfer plant 
ysgol yn bennaf) a lorïau mawr. 
Mae’r ffordd gul mewn mannau, yn enwedig dros y bont, yn gwneud hon yn ffordd 
beryglus beth bynnag, ond mae’r cyflymder gan lawer o gerbydau yn frawychus, a 
chredaf fod hyn yn gwneud y ffordd yn un angheuol i gerddwyr sy’n aros i ddigwydd. 
Fy nheimlad yw bod twmpathau wrth i'r ffordd ddod i mewn i'r pentref a chyn y 
byddai'r bont (ar y ddwy ochr) yn angenrheidiol. Mae profiad yn ein hysbysu, er bod 
y terfyn cyflymder ychydig ar ôl yr A48 tua'r Gorllewin yn gostwng o 60mya i 30mya, 
anaml y bydd gyrwyr yn gweld hyn. 
Diolch am ystyried cynnwys yr e-bost hwn. Edrychaf ymlaen at eich ymateb”. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies fod e-bost wedi ei anfon at yr Adran Briffyrdd 
a derbyniwyd yr ateb canlynol ar 27/01/2023 – 
“Byddwn yn eich hysbysu mai’r Heddlu a’r Bartneriaeth GanBwyll yn hytrach na’r 
Cyngor Sir sydd â’r rôl o orfodi’r terfyn cyflymder presennol gan nad oes gennym 
unrhyw bwerau gorfodi yn hyn o beth. Isod rwyf wedi atodi dolen i wefan Gan Bwyll a 
gobeithiaf y bydd yn ddefnyddiol ichi. Byddwch yn nodi ar eu gwefan leoliadau 
safleoedd gorfodi camerâu cyflymder presennol, manylion ymgyrchoedd cymunedol 
megis Gwylio Cyflymder Cymunedol ac mae adran gyswllt ar gyfer trosglwyddo 
sylwadau i'r bartneriaeth. 
https://gosafe.org/contact-us/community-concern/ 
Yn unol â’r broses y cytunwyd arni gyda GanBwyll/Heddlu ynghylch pryderon 
goryrru, hoffwn ofyn yn garedig ichi annog unrhyw etholwyr sydd â phryderon 
ynghylch cyflymder traffig i’w logio’n uniongyrchol â GanBwyll drwy’r ddolen uchod, 
bydd GanBwyll wedyn yn asesu cyflymderau ac yn penderfynu ar gwrs priodol. 
gweithredu pe baent yn ystyried bod angen un. 
Gall y costau sy’n gysylltiedig â nodweddion Arafu Traffig fel twmpathau ffordd, 
culhau ffyrdd ac ati fod yn ddegau o filoedd o bunnoedd ac felly mae angen i ni 
flaenoriaethu darpariaeth o’r fath yn seiliedig ar hanes SCA 
(gwrthdrawiadau/anafiadau anaf personol) a hefyd ei ystyried fel tystiolaeth ategol 
eilaidd. ffactorau megis cyflymder gormodol/cyflymder cyfartalog uchel. Ar ôl edrych 
ar ein cronfa ddata gwrthdrawiadau byddwn yn cadarnhau na fu unrhyw SCA yn 
ystod y pum mlynedd diwethaf ac felly ni fyddai'r lleoliad hwn yn nodwedd uchel ar 
ein rhaglen yn seiliedig ar y data cyfredol. 
Byddaf yn trefnu i osod offer casglu cyflymder ar hyd y darn hwn o ffordd yn ystod 
ein rownd nesaf o leoliadau sydd wedi’u hamserlennu a gall y data canlyniadol 
gyfrannu at ein proses benderfynu yn y dyfodol ynghylch mesurau a chynorthwyo 
GanBwyll i benderfynu a oes angen unrhyw gamau gorfodi yn y lleoliad hwn. 
Rwyf wedi copïo Sarjant Price, Cydlynydd Rhanbarthol GanBwyll fel ei fod yn 
ymwybodol o’r pryderon a’n bod yn bwriadu casglu cyflymder yn yr ardal. 

https://gosafe.org/contact-us/community-concern/


Rwy’n rhagweld y bydd y data cyflymder ar gael i’w ystyried yn gynnar. 
Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddfwriaeth 20mya arfaethedig ar gael drwy ddilyn 
y ddolen ganlynol: 
https://llyw.cymru/cyflwyno-terfynau-cyflymder-20mya-cwestiynau-a ofynnir yn aml 
Yn ogystal â'r uchod, cyn bo hir byddwn yn rhyddhau gwybodaeth i'r cyhoedd gyda 
mynediad i'n platfform ar-lein i weld cynigion 20mya. 
 
Trafodwyd y mater hwn yn helaeth gan aelodau'r cyngor a dywedodd y Cyng J 
Williams O.B.E ei fod yn cymeradwyo lythyr aelodau'r gymuned a dywedodd ei fod 
yn cael ei ystyried yn angenrheidiol i ddamwain ddigwydd cyn i unrhyw gamau gael 
eu cymryd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a gosod camera cyflymder. dim ond ffordd o 
godi arian oedd faniau yn y lleoliad. Dywedodd hefyd nad oedd unrhyw waith wedi 
dechrau ar gyffordd Ffordd Foelgastell a gofynnodd i'r Clerc fynd ar ôl yr Adran 
Briffyrdd gan fod yr holl waith i'w gwblhau cyn 31/03/2023. 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r Adran Briffyrdd. 
 
Derbyniwyd yr e-bost canlynol ar 31/01/2023 gan Un Llais Cymru – 
“Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu y bydd y Brenin yn cynnal dwy Garddwest ym 
Mhalas Buckingham eleni ar ddydd Mercher 3 Mai a dydd Mawrth 9 Mai i ddathlu’r 
Coroni. (Bydd y Cynghorydd llwyddiannus yn cael un o’r dyddiadau hyn felly mae’n 
rhaid iddo fod ar gael ar gyfer y ddau) 
Mae’r Palas eisiau gwobrwyo Cynghorwyr sydd wedi mynd gam ymhellach dros eu 
cymunedau felly gadewch i mi gael eich enwebiadau ar fyrder ond erbyn dydd Llun 
13eg Chwefror fan bellaf – dim ond y bore yma y cawsom yr ohebiaeth hon, felly 
mae’r amserlen yn fyr iawn. 
Bydd pob enwebiad yn cael ei roi mewn raffl a dim ond y cynghorau sydd wedi bod 
yn llwyddiannus fydd yn cael eu hysbysu. 
Rhaid i bob gwestai enwebedig fod yn ddinasyddion Prydeinig, y Gymanwlad neu'r 
Undeb Ewropeaidd gyda statws cyn-sefydlog neu sefydlog, er y gall eu priod, partner 
neu gydymaith fod o genhedloedd eraill. Rhaid i bob gwestai, a enwebir neu sy'n dod 
gyda nhw, fod yn byw yn y Deyrnas Unedig. 
Ni fydd unrhyw gyfleusterau parcio yn cael eu cynnig eleni ac eithrio deiliaid 
bathodyn anabledd (Bathodyn Glas) a all wneud cais am le parcio. Yn anffodus ni 
chaniateir unrhyw eithriadau. Dylid nodi ceisiadau am fynediad i'r anabl ar y ffurflenni 
enwebu fel mewn blynyddoedd blaenorol. Bydd ffurflen ychwanegol yn cael ei 
chynnwys gyda gwahoddiad yr enwebai yn gofyn am fanylion eu bathodyn anabledd, 
a bydd label parcio yn cael ei anfon at y gwestai ar ôl ei dderbyn. 
Mae hwn yn brofiad unwaith mewn oes felly os ydych chi neu eich gwestai 
erioed wedi mynychu Garddwest yn y Palas, peidiwch â rhoi'r 
enwymlaen.Bydd y palas yn gwrthod unrhyw enw(au) sydd ganddynt eisoes ar 
gofnod”. 
 
Trafodwyd yr e-bost gan holl aelodau'r cyngor a oedd yn bresennol a chynigiwyd gan 
y Cyng J Williams O.B.E ac eiliwyd gan y Cyng R Newell i enwebu'r Cadeirydd, y 
Cyng R Jones i fynychu'r digwyddiad. Penderfynwyd i'r Cyng R Jones gwblhau'r 
dogfennau perthnasol a'u cyflwyno cyn 13/02/2023. 
Derbyniwyd e-bost oddi wrth Neuadd Bentref Llanddarog yn gofyn am rodd o £60.00 
i dalu am y Goeden Nadolig. Adroddodd y Clerc ei fod wedi ymateb i’r e-bost yn 
dweud y byddai’r cyngor cymuned yn rhoi uchafswm o £50.00 ar gyfer unrhyw fath o 
addurniadau Nadolig. Roedd y Cyng R Jones ac aelodau eraill y cyngor yn cefnogi 

https://gov.wales/introducing-20mph-speed-limits-frequently-asked-questions


penderfyniad y Clerc gan mai dyma'r uchafswm rhodd i unrhyw bentref o fewn y 
gymuned a bod y rhodd yn cael ei drosglwyddo i'r neuadd bentref neu'r pwyllgor lles. 
Penderfynwyd i'r Clerc drosglwyddo £50.00 i Neuadd Bentref Llanddarog. 
 
210/2022-2023 Cynllunio. 
Dim. 
 
211/2022-2023 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yn nghyfarfod misol Rhagfyr, a chadarnhawyd hwynt yn y 
Ionawrcyfarfod misol. Copïau o anfonebau a anfonwyd at bob aelod yn electronig 
cyn talu am awdurdodiad. Cynigwyd gan y Cyng S Herridge ac eiliwyd gan y Cyng J 
Williams OBE 

 

Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

Ar-lein 03/01/2023 Nest 33.82 

Ar-lein 23/01/2023 JG Evans – Cyflogres 
Ionawr 

356.74 

Ar-lein 23/01/2023 HMRC – Cyfnod 10 93.40 

 
Ar-lein 

 
23/01/2023 

Bwydydd Castell Howell Cyf 
– 644656 (Argraffu) 

 
15.84 

Ar-lein 23/01/2023  Mr Flag – 24281 (3 x 
Baner) 

110.40 

Ar-lein 23/01/2023 Catrin Llwyd - CCLL15 111.40 

Ar-lein 23/01/2023 Catrin Llwyd - CCLL16 70.00 

Ar-lein 26/01/2023 Nest 33.82 

 
212/2022-2023 Derbyniadau. 
Ad-daliad TAW 2021 – 2022 
17/01/2023 - £1118.31 
Gwerthu 2 x Fwg Coffaol - £7.00 
Cyngor Cymuned Gorslas – Rhodd platfform ar-lein Gorffennaf/Hydref. 
17/01/2023 - £40.00. 
Cyngor Cymuned Llandybïe – Rhodd platfform ar-lein Medi/Tach. 
17/01/2023 - £40.00. 
 
213/2022-2023 I drafod Cofeb Ryfel Porth-y-rhyd. 
Dim diweddariadau. 
 
214/2022-2023I drafod tyllau yn y ffordd/bocs tar poeth. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies wrth aelodau'r cyngor fod peiriannau newydd 
wedi'u prynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin i atgyweirio tyllau yn y ffordd yn barhaus, 
yn effeithiol ac yn effeithlon. Holl aelodau'r cyngor i anfon rhestr o dyllau yn yr ardal 
at y Cynghorydd Sir A Davies. Penderfynwyd nodi. 
 
215/2022-2023Adolygu Asesiad Risg Corfforaethol. 
Anfonwyd copi o asesiad risg corfforaethol 2022-2023 at holl aelodau'r cyngor ar 
05/02/2023 i'w adolygu cyn y cyfarfod. Dywedodd y Clerc fod y ddogfen wedi ei 
diweddaru ers yr adolygiad diwethaf ar 09/02/2022 (Cofnod 215/2021-2022). 
Cynigiodd y Cyng J Williams O.B.E ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge i dderbyn yr 



asesiad risg corfforaethol ac nid oedd angen unrhyw ddiweddariadau. 
Penderfynwyd nodi. 
 
216/2022-2023 Fforwm er mwyn i Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau drwy'r 
Cadeirydd. 
Adroddodd y Cyng R Newell ei fod wedi derbyn llythyr gan aelod o'r gymuned ynglŷn 
â'r perygl o gerdded ar hyd y briffordd o Fynyddcerrig – Capel Seion. Trafodwyd y 
mater hwn tua 12 mlynedd yn ôl, a gwrthodwyd y mater gan Gyngor Sir Caerfyrddin. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £200 miliwn i gynghorau sir yng Nghymru. 
Faint fydd Sir Gaerfyrddin yn ei dderbyn? A oes posibilrwydd gosod palmant o 
Fynyddcerrig – Capel Seion i ddiogelu trigolion lleol? Penderfynwyd i'r Cynghorydd 
Sir A Davies ymholi. 
Dywedodd y Cyng S Herridge ei bod wedi mynychu Fforwm Cyswllt Cynghorau 
Cymuned a Thref ar 19/01/2023 a bod cynnydd arfaethedig o 7% yn Nhreth y 
Cyngor. Dim streic o fewn y cyngor sir gan fod yr holl raddfeydd cyflog wedi eu 
cytuno a'u derbyn yn flaenorol. 
Awgrymodd y Clerc pan fydd y Gwobrau Cymunedol yn cael eu cyflwyno i'r 
enwebeion yn y cinio blynyddol bod cinio'r gwestai yn cael ei dalu o Gronfa'r 
Cadeirydd. Cytunodd holl aelodau'r cyngor. Penderfynwyd nodi. 
Atgoffodd y Clerc aelodau'r cyngor fod tanysgrifiad Zoom i'w adnewyddu yn fuan 
iawn a gofynnodd a oedd ganddynt ddiddordeb mewn newid i Microsoft Teams. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir H Jones ei fod yn defnyddio'r ddau lwyfan yn aml ac o 
brofiad roedd Zoom yn blatfform mwy ffafriol. Cytunodd holl aelodau'r cyngor. 
Penderfynwyd nodi ac adnewyddu'r tanysgrifiad pan fydd angen. 
Adroddodd y Clerc fod yr arwyddion newydd “Cyngor Cymuned Llanddarog” wedi eu 
gosod ar yr holl hysbysfyrddau cymunedol gyda chymorth y cyn-Gyng W Evans. 
 
217/2022-2023 Mewn camera 20.29 
Gadawodd y rhai nad oeddent yn aelodau o'r Cyngor Cymuned, neu'r Clerc y 
cyfarfod – i beidio â dychwelyd. Mae'r gwaharddiad oherwydd bod materion personél 
/ staffio yn cael eu trafod. 
 

218/2022-2023 Rhedeg cyflog staff Chwefror 2023. 
Adroddodd y Clerc symiau'r gyflogres ar lafar i holl aelodau'r cyngor. Penderfynwyd 
derbyn yr adroddiad a chadarnhau taliad y symiau a gyflwynwyd. Cynigwyd gan y 
Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 
219/2022-2023 Dyddiad y cyfarfod nesaf. 
08/03/2023 yng Nghlwb Mynyddcerrig. 
 
220/2022-2023 Daeth y cyfarfod i ben am 20.06. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 
Dyddiad 

 
____________________ 

 


